



ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๐๕๐๗๖

ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๗๖๘

ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดพะเยาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้จัดทำหลักสูตรอบรม หัวข้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง สำหรับสมาชิกและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และผู้นำสตรี โดยขอความอนุเคราะห์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนการอบรมหลักสูตรดังกล่าว

ในการนี้ จังหวัดพะเยา ขอให้อำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลในพื้นที่ทราบ หากมีความสนใจสามารถประสานงานได้ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
งานบริหารงานทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาขอแจ้ง
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนร)

ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๒ - ๒๔ ต่อ ๑๓ โทรสาร ต่อ ๑๘

ผู้ประสาน : นายกิตติพงศ์ อุปจักร์ โทร. ๐๖ ๔๘๔๑ ๔๔๗๑

- ฝ่าย บท.
- กง.บด.
- กง.สส.
- กง.กม.
- กง.กง.



ส.ถ.พย.
เลขที่ ๑๘๗
วันที่ 22 พ.ย. 2565

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๓๗๖๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตรการอบรมและศึกษาดูงานหัวข้อการป้องกันแก้ไข
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้จัดทำหลักสูตรอบรม หัวข้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไข
ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง สำหรับสมาชิกและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และผู้นำสตรี โดยขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณา
สนับสนุนการอบรมหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดแจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
หากมีความสนใจสามารถประสานงานได้ที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี งานบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์
๐ ๒๙๒๙ ๒๗๒๘ หรือ ๐ ๒๙๒๙ ๒๓๑๐ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@apsw-thailand.org

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวิ เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



หลักสูตรการอบรมและศึกษาดูงานหัวข้อการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง

จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และผู้นำสตรี

ระยะเวลา ๒ วันครึ่ง

ความรุนแรงต่อผู้หญิง นับเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายที่ยังคงดำรงอยู่ในสังคมไทย ดังที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนเรื่อยมา ทั้งความรุนแรงที่เกิดจากสามี คนรัก และสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว รวมถึงการละเมิดทางเพศต่อเด็ก ส่วนความรุนแรงจากคนในชุมชน รวมถึง ข่มขืน ละเมิดทางเพศ การคุกคามทางเพศในที่ทำงาน โรงงาน สถานศึกษา และที่เกิดในพื้นที่สาธารณะทั่วไป นอกจากนี้ยังมีภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต ทำให้เด็กและเยาวชนถูกหลอกลวงไปสู่การถูกเอาเปรียบทางเพศจำนวนมาก

ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นพันธกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการเพื่อป้องกันแก้ไขและส่งเสริมให้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงได้เข้าถึงความช่วยเหลือคุ้มครอง โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้ การขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เป็นเป้าหมายย่อย ในการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ๒๐๓๐ เป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและเสริมพลังให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้ รัฐต้องคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำ...(มาตรา ๓๑)

สอดคล้องกับ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง สถานการณ์และความสำคัญของปัญหา
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้การกำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการเพื่อตอบสนองและป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และผู้นำสตรี

กระบวนการอบรม เน้นการเรียนรู้ผ่านสื่อการศึกษารูปแบบต่างๆ และเรียนรู้จากกรณีศึกษา เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยน



รายละเอียดตักสูตรการอบรม

หัวข้อที่ ๑ ความรุนแรงต่อผู้หญิง กับ ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจถึงความหมายของความรุนแรงต่อผู้หญิงที่รวมถึงการทำร้ายทางกาย ทางเพศ และทางจิตใจ ทั้งที่เป็นความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในชุมชน ได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ความรุนแรงต่อผู้หญิง ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ และมีติเตตภาวะ

หัวข้อที่ ๒. รูปแบบและสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิง

เรียนรู้ถึงรูปแบบของความรุนแรงต่อผู้หญิง รู้เท่าทันสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิง ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ ผู้หญิงและเด็กผู้หญิง โดยพิจารณาถึงความแตกต่างของบุคคลที่ทำให้เกิดสภาวะเปราะบาง หรือเสี่ยงต่อการถูกกระทำ ความรุนแรง เช่น สภาพความพิการ ชาติพันธุ์ ความเชื่อ เป็นต้น

หัวข้อที่ ๓. การให้ความช่วยเหลือแก่หญิงที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง เรียนรู้จากกรณีศึกษาและการทำงานที่บ้านพักฉุกเฉิน

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงหลักการปฏิบัติในการตอบสนองต่อหญิงที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง ตามมาตรฐาน ปฏิบัติในการอบสิทธินุชชชน ศึกษาดูงาน การดูแลช่วยเหลือเยียวยาทั้งทางร่างกายและทางจิตใจให้กับหญิงและเด็กที่ถูกกระทำของบ้านพักฉุกเฉิน รวมถึงการให้คำปรึกษา พื้นฟูจิตใจ และศิลปะบำบัด

หัวข้อที่ ๔. การป้องกันแก้ไขปัญหา และหนทางสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจถึงการเสริมพลังผู้หญิงและเด็กผู้หญิง กับการป้องกันแก้ไขปัญหา และหนทางสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้เรียนรู้ถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนและ พัฒนาโครงการเพื่อตอบสนองหรือป้องกันแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน

ลงทะเบียน ท่านละ ๓,๕๐๐ บาท รวมค่าอาหาร และค่าที่พัก (ห้องพัสดุ) (ส่วนค่าเดินทาง ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด)

	กำหนดการอบรม	ปิดรับสมัคร	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
รุ่นที่ ๑	วันที่ ๑๙ ธันวาคม ถึง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๐ คน
รุ่นที่ ๒	วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐ คน

*** ค่าลงทะเบียนหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางให้ความช่วยเหลือแก่หญิงและเด็กในบ้านพักฉุกเฉิน